

# ด่วนที่สุด

ที่ ขก ๐๐๑๗.๕/ว ๙๙๘๘๙



ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสำหรับสถานที่ทำงานในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดขอนแก่น และนายอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม ๔๑ จังหวัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้ว และมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน

จังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้ว หากพบว่ามีบุคลากรในสังกัดหน่วยงานใดเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำเป็นต้องเฝ้าระวังและควบคุมโรค ทั้งตัวผู้ติดเชื้อโดยตรง และบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานเดียวกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมของหน่วยงานทำให้ไม่มีผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนในห้วงเวลาดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นจึงได้กำหนดแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค สำหรับสถานที่ทำงานในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรในสังกัด โดยบริหารอัตรากำลังการปฏิบัติงานในสถานที่ราชการให้มีความเหมาะสม ไม่ให้เกิดความแออัดหรือการรวมตัวกันปฏิบัติงานในห้วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ทั้งบุคลากรในระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติ โดยกำหนดรูปแบบการทำงาน เช่น การจัดให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home) การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน การจัดประชุมทางไกลแทนการจัดประชุมที่ต้องมารวมตัวกัน โดยให้คำนึงถึงความพร้อมบุคลากรในสังกัดให้สามารถเข้าร่วมประชุมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด รวมทั้ง การบริหารจัดการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ต้องบริการประชาชนให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีจำนวนที่เหมาะสม

(๒) ให้บุคลากรในสังกัดที่มีประวัติการเดินทางมาจากสถานที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี ตาก และนครปฐม รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ และเฝ้าระวังอาการป่วยของตนเอง ๑๔ วัน โดยจัดให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home) โดยไม่ถือเป็นวันลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร./โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๘๐๐๑ มท ๔๐๔๒๔